



Research Article

การพัฒนากระบวนการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ในโรงพยาบาลสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ภัทรวรัตน์ ต้นบุญกิจ สุขสันต์ กิตติศุภกร ปิติ ออองวิริยะเลิศ

การพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบประคับประคอง กรุงเทพมหานคร
เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง

การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการดูแลผู้ป่วยและต้นทุนประสิทธิภาพของการรักษา ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นพิษชนิดเรื้อรังด้วยยาต้านไตเรื้อรังและสารกัมมันตรังสีไอโอดีน
พิศาล ชุ่มชื่น วลีรัตน์ วงษ์เกษม ฉัตรภรณ์ ชุ่มจิต

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ประเทศไทย
ภัทรวรัตน์ ต้นบุญกิจ สุวดี สุชินิตย์ จีราพร เซาโรทัยทอง

สภาวะสุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพในพนักงานรักษาความสะอาด ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
จิตรลดา บุตรงามดี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังส่วนล่างของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ณัฐพงศ์ ศรีสุขใจ พิพัฒน์ สักขิมังกรกุล สิทธิพันธ์ุ ไซยันทน์ นานัดดา มรกตศรีวารณ



บรรณาธิการแถลง

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 ซึ่งวารสารได้ผ่านกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ โดยอยู่ในฐานข้อมูลวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ระบบบริการสาธารณสุขและสถานพยาบาลทุกแห่งตกอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นอย่างมากจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โดยเฉพาะในสถานการณ์ระบาดปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็น 1 ในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มากแค่ไหนก็ตาม การยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษา ก็ยังเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่เสมอเช่นเดิม รวมทั้งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก คือ คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดครั้งนี้ ดังนั้น การค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ทั้งการแพทย์ที่ทันสมัย การพัฒนาและจัดการระบบบริการทางสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติ จึงเป็นสิ่งที่วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ นี้ เพื่อให้ผู้สนใจนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้น โดยในวารสารฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษาและการพยาบาลผู้ป่วย การพัฒนาและจัดการระบบของโรงพยาบาล รวมทั้งการดูแลสถานะสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานในสายอาชีพอื่น ๆ ซึ่งบทความที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่นี้ได้ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาของบทความนั้น ๆ

ท้ายนี้ กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่นำบทความมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการพิจารณาคุณภาพบทความ ซึ่งถึงแม้ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านจะมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม กองบรรณาธิการวารสารฯ คาดหวังว่า บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่นี้จะช่วยให้งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความก้าวหน้าและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้กับผู้สนใจนำไปต่อยอดศึกษาค้นคว้าเพื่อจะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อไป

นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล

กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รับเลขที่ ๑๑๖
วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๓๕
ที่ กท ๐๖๐๗ / *WJ*



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
รับเลขที่ ๑๐๑ / 30 ส.ค. 2564
วันที่ /
เวลา 14.31

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๘ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอมอบวารสารและเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอส่งวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งผู้สนใจและขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ckphosp.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

- เพื่อโปรดทราบ

รศ. ทัศนีย์ ปรุฑเรตต์ รองเลขาธิการ/โฆษกโรงพยาบาล

สโตนอร์ม/แผนก

- นวัตกรรม/รศ. สมนันท์ / วิชาสาธารณสุข

นางสาวสุภาวดี วงษ์ยศ
วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๑ มิ.ย. ๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

คณะกรรมการจัดทำหนังสือวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โทร. ๐-๒๒๘๙-๗๐๐๑-๕ ต่อ ๒๑๙๒

-๐๖

(นายรัฐวิษ แซงแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี